



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓



เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสมชาย แสวงการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณา ดังนี้



### ❖ พิจารณาดำเนินการเรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม”

สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้มีหนังสือไปยังศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน (กรณีคดีของนายวรยุทธ หรือนายบอส อยู่วิทยา) เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีดังกล่าวและเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย โดยคณะกรรมการได้สรุปแนวทางปฏิรูปกฎหมายในระบบกระบวนการยุติธรรมเสนอต่อนายกรัฐมนตรี โดยผลการศึกษาพบข้อบกพร่องสำคัญ ๖ ประการ เช่น งานสอบสวนขาดความเป็นอิสระสามารถถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาได้ ระบบกฎหมายมีช่องโหว่ ทำให้กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องคดีดำเนินไปอย่างล่าช้า เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โดยคณะกรรมการได้มีข้อเสนอเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ที่ได้เสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยไปยังคณะกรรมการดังกล่าว เช่น เปรียบเทียบร่างกฎหมายเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... การกำหนดมาตรฐานของการพิจารณาคดีอาญาที่เป็นธรรมตามหลักสากล เป็นต้น



ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระต่าง ๆ

❖ คณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้นำเสนอสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา ศึกษาวางแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด - ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เพื่อให้แนวทางการพัฒนาแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับดังกล่าวมีความครอบคลุมทุกมิติ ดังนั้น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงขอความอนุเคราะห์วุฒิสภาผ่านคณะกรรมการ ตสร. วุฒิสภาและคณะกรรมการ สามัญประจำวุฒิสภา ร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่าง แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ ฉบับสมบูรณ์ และเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป



❖ คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้นำเสนอสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา ศึกษา “จริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารของนักวิชาชีพสื่อมวลชน จากกรณีการ นำเสนอข่าวติดตามคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา (น้องชมพู)” และ จากการรับฟังข้อมูลจากองค์กรด้านสื่อมวลชน เห็นว่ามีประเด็นที่ควรนำไปพิจารณา ศึกษาในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... อาทิ การเพิ่มบทกำหนดโทษในการกำกับดูแลกำกับดูแลกันเองขององค์กรด้าน สื่อมวลชน เป็นต้น รวมทั้งควรพิจารณาเทียบเคียงประเด็นจริยธรรมของสื่อมวลชนตาม กฎหมายไทยกับหลักจริยธรรมของสื่อมวลชนของต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกัน

❖ คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้นำเสนอสรุปผลการเดินทางลงพื้นที่เพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับผู้บริโภค กรณีเรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนไม่มีน้ำประปาใช้มาเป็น เวลา ๑๐ ปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร และนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวาง แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนต่อไป นอกจากนี้ ยังเห็นว่าปัญหา ที่เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นทั่วประเทศ จึงเห็นควรมีการพิจารณาศึกษา ปัญหาดังกล่าว เป็นการวางแนวทางแก้ไขปัญหาและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

